



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๔

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑, ๖ มูลค่า ๒๒๓,๗๔๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘วาเลนไทน์’ชม. สมรสยอดดอย

ทั่วประเทศอุ่นใจ
รัก ลุยจัดงานวันวาเลนไทน์
ในลัดดา เชียงใหม่นัด
คู่รัก ร่วมจดทะเบียน
สมรส ♦ อ่านต่อหน้า 15

‘วาเลนไทน์’ □ *ต่อจากหน้า 1*
หมู่บ้านยอดดอยอินทนนท์ ส่วนนักเรียนมัธยมเมืองพิษณุโลก ส่งต่อความรักถึงพี่น้อง 3 จว. ชายแดนใต้ จัดทำการ์ดรูปหัวใจ มอบให้ทหาร-ประชาชน ขณะที่ ผวจ.ตรัง นำขบวนต้อนรับคู่บ่าวสาวไทย-เทศ 31 คู่ เข้าสู่พิธีวิวาห์ได้สมหวัง ด้าน มศว โพล ระบุ ใจเมืองกรุงมั่นใจไม่เลี้ยว
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเตรียมจัดงานวันเทศกาลแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ทั่วประเทศ เป็นไปอย่างคึกคัก โดยที่ จ.เชียงใหม่ มีการจัดงาน “สักขีอ้อมแม่ปิง” ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำปิง ช้าง อบต.ฟ้าอำม โดยเชิญคู่รักทั่ว จ.เชียงใหม่ มาร่วมกันจดทะเบียนสมรสกลางลำน้ำแม่ปิง ส่วนที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มีกิจกรรมจดทะเบียนสมรสหมู่ บนจุดที่สูงที่สุดของประเทศไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์ ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเนื่องในวันแห่งความรัก ด้วยการทำการ์ดตกแต่งด้วยรูปหัวใจ พร้อมเขียนข้อความให้กำลังใจประชาชน และทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเป็นการมอบความรัก และความปรารถนาดีให้กับประชาชน ทหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ท่ามกลางอันตราย จะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ทำอากาศยานตรัง ค.โกลบอล อ.เมือง

จ.ตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผวจ.ตรัง ได้ให้การต้อนรับคู่บ่าวสาวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 31 คู่ ซึ่งเดินทางมากับสายการบินนกแอร์ เพื่อร่วมพิธีวิวาห์ได้สมหวัง 2013 ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. โดยทาง จ.ตรัง ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 แล้ว สำหรับครั้งนี้ บรรดาเหล่าคู่รักที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม จะได้ดำเนินลงไปจดทะเบียนสมรสกันที่เกาะกระดาน ซึ่งเชื่อว่าเป็นเกาะแห่งความรัก โดยมี นายสาธิต นราวิสุทธิ รอง ผวจ.ตรัง ทำหน้าที่รดทรายสังข์ให้กับคู่บ่าวสาว ส่วนที่ บ้านผางามรีสอร์ท ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ได้จัดงานวิวาห์ผจญภัย ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยคู่บ่าวสาวที่มาร่วมงานจะได้ผจญภัยผจญภัยที่กึ่งถึง 4 ด้าน เพื่อเป็นการพิสูจน์รักแท้ที่มีต่อกัน

สำหรับบรรยากาศการเลือกซื้อดอกไม้ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ พบว่ามีหนุ่มสาวออกมาหาซื้อดอกกุหลาบ เพื่อเตรียมนำไปมอบให้กับคนรักอย่างคึกคัก แม้ว่าในช่วงเทศกาลนี้ราคาดอกไม้จะมีการปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม ซึ่งวัยรุ่นส่วนใหญ่จะนิยมซื้อดอกกุหลาบสีแดง สีชมพู และสีขาว ทำให้ยอดการจำหน่ายดอกกุหลาบตามร้านจำหน่ายดอกไม้ต่าง ๆ พุ่งสูงขึ้นถึงกว่าร้อยละ 25 ขณะที่ ผศ.ดร.ชวลิตย์เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น (มศว โพล) ของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ โดยพบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ร้อยละ 91.75 แสดงความมั่นใจว่า จะสามารถดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งให้เหตุผลว่า เพราะขึ้นอยู่กับความหนักแน่นและการมีจิตสำนึกของตัวเอง.

